



# THÀNH PHỐ Tăng cường quản lý các nhóm trẻ tư thục

Những năm gần đây, số lượng cơ sở, nhóm lớp mầm non tư thục độc lập trên địa bàn thành phố Thái Bình phát triển nhanh, giúp giảm tải cho trường mầm non công lập và đây cũng là những cơ sở nhận trẻ nhiều lứa tuổi, đáp ứng mọi nhu cầu của các bậc phụ huynh.

Sở với các địa phương khác, thành phố đang chịu sự ép rất lớn về trường lớp, đặc biệt là bậc học mầm non. Trước nhu cầu gửi trẻ của người dân, nhiều cơ sở tư thục cũng như nhóm lớp độc lập được thành lập. Hiện thành phố có 54 cơ sở mầm non tư thục độc lập và hàng trăm nhóm trẻ trông giữ tại hộ dân; trong đó, năm học 2017 - 2018 thành lập hơn 20 cơ sở mầm non tư thục độc lập. Bà Phạm Thị Lan, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chia sẻ: Các nhóm trẻ tư thục đã góp phần nâng cao tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp và hạn chế sự quá tải của các trường mầm non công lập. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thành phố cơ sở vật chất không bảo đảm, giáo viên chưa qua trường đào tạo hoặc không đúng chuyên ngành. Ngành giáo dục thành phố chỉ đạo các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn có các nhóm trẻ tư thục



Cơ sở mầm non tư thục Công ty Xây dựng (phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình) thu hút đông các cháu theo học.

hỗ trợ về chuyên môn, mở các tập huấn, chuyên đề để giúp các cơ sở cập nhật chương trình mới, đáp ứng tốt hơn việc nuôi dạy trẻ. Thường xuyên phối hợp với UBND xã, phường và các

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, nhất là về cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm để kịp thời phát hiện, chấn

chỉnh các trường hợp vi phạm. Cơ sở mầm non tư thục Công ty Xây dựng nằm sâu trong khu dân cư số 60, phường Bồ Xuyên hiện có 58 cháu, nhiều nhất ở lứa

tuổi từ 1 - 3 tuổi. Cô Lê Thị Lịch, chủ cơ sở cho biết: Cơ sở nhận chăm nuôi trẻ từ 1 - 4 tuổi. Ở đây chủ yếu trẻ là con em công nhân nên có nhiều bố mẹ phải tăng ca có khi 6 - 7 giờ tối vẫn chưa đón trẻ về. Học phí chỉ 490.000 đồng/tháng, 15.000 đồng/3 bữa ăn, thấp hơn nhiều các trường mầm non ngoài công lập khác nên thu hút đông con em công nhân lao động trong và ngoài phường. Cùng với những cơ sở mầm non tư thục độc lập được cấp phép hoạt động, trên địa bàn thành phố hiện còn không ít cơ sở trông giữ trẻ chưa đáp ứng được về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ công tác dạy học và vui chơi cho trẻ. Đối tượng chủ yếu của những nhóm trẻ này là các gia đình công nhân, viên chức, người lao động, buôn bán nhỏ... Họ tìm đến những nhóm trẻ này bởi lý do con còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi đến trường mầm non công lập hoặc không tìm được người trông con tại nhà hoặc vì tài chính eo hẹp. Và cách họ chọn nơi gửi gắm con mình cũng hết sức đơn giản, theo lời giới thiệu của bạn bè, hàng xóm. Tuy nhiên, chất lượng nuôi dạy trẻ đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Bởi trong thực tế, ngoài những nhóm trẻ đã được cấp giấy phép hoạt động, nhiều nhóm trẻ tự phát có cơ sở vật chất kém, đội ngũ trông trẻ thiếu chuyên môn nghiệp vụ, thiếu cơ sở phần lớn chú ý đến việc trông trẻ là chính, còn tác giáo dục theo quy định

chưa được quan tâm đúng mức, có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nuôi dạy, sức khỏe và an toàn cho trẻ. Ông Trần Văn Khanh, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Xuyên cho biết: Khác với các trường mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình tư phát chỉ nhận trông giữ vài ba cháu trong nhà riêng nên khó phát hiện những vi phạm. Để quản lý tốt nhóm đối tượng này, ngay từ cuối năm 2017, UBND phường đã thành lập tổ kiểm tra về điều kiện nuôi dạy trẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức ký cam kết với các hộ dân chống bạo hành, ngược đãi, xâm hại trẻ. Đồng thời, tập trung hướng dẫn các chủ tư thục cấp phép hoạt động cho các nhóm trẻ gia đình có từ 7 trẻ trở lên. Đến nay, toàn phường có 3 cơ sở mầm non tư thục, 12 gia đình nhận trông trẻ tại nhà. Cơ bản, các cơ sở và hộ dân bảo đảm tốt việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ, không có tình trạng bạo hành, ngược đãi, xâm hại trẻ. Không thể phủ nhận những hiệu quả tích cực mà các cơ sở mầm non độc lập, nhóm trẻ gia đình mang lại đối với ngành giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non, thế nhưng, trước những nguy cơ về mất an toàn cho trẻ, sự quyết liệt của chính quyền địa phương và ngành Giáo dục trong công tác quản lý các nhóm trẻ gia đình, nhóm trẻ độc lập hết sức cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục thể hệ mầm non tương lai của đất nước.

MINH NGUYỄN

## Hội chợ sách cũ tháng 8

(chinhphu.vn) Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hội Sách cũ Hà Nội tổ chức hội chợ sách cũ Hà Nội tháng 8/2017 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nói đến sách cũ, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đến những quyển sách nhuộm màu thời gian chứa đựng những kiến thức cũ hay hoài niệm về một thời quá khứ. Nhưng đối với người yêu đọc thì sách cũ chứa trong nó không chỉ kiến thức mà còn là những giá trị văn hóa, là một phép thử của thời gian đối với giá trị của từng cuốn sách.

Tiếp nối các kỳ hội chợ sách cũ trong năm, từ ngày 16 - 19/8, các đơn vị chuyên kinh doanh sách cũ tại Hà Nội gồm: sách cũ giá rẻ, nhà sách Triều Hải, sách cũ Kim Mã, sách cũ quận Hai Bà Trưng, sách cũ Phúc Cường, nhà sách Thái Hà, sách cũ Bạch Mai, sách cũ Duy Minh lại tiếp tục trở thành cầu nối giúp nhiều độc giả yêu sách cũ tìm được những cuốn sách giá trị thuộc các lĩnh vực: văn học, lịch sử, văn hóa, đời sống, kinh doanh, quản lý, chính trị, luật, khoa học, thiếu nhi, ngoại văn...

Đặc biệt, hội chợ sách cũ Hà Nội lần này sẽ tổ chức trưng bày sách báo từ năm 1946 viết về Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là dịp để độc giả có thể tìm kiếm những nguồn tư liệu quý về một giai đoạn lịch sử hào hùng của đất nước: từ Quân Việt Bắc 1952 - 1955; từ Văn nghệ số 18 - 1963; từ Nhân Dân số ra ngày 2/9/1952; từ Cựu quốc số 813 năm 1949...

## Ra mắt "lửa mới" của nghệ thuật tuồng Việt Nam



(chinhphu.vn) Vào 20 giờ ngày 19/8, tại rạp Hồng Hà, Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ ra mắt lửa nghệ sĩ mới bằng buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp của 32 học sinh đã hoàn thành dự án "Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Nhà hát Tuồng Việt Nam 2014 - 2020, tầm nhìn 2025".

Nhà hát Tuồng Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội tổ chức đào tạo lớp trung cấp diễn viên, nhạc công tuồng 2014 - 2018. Sau 4 năm, 32 học sinh (22 diễn viên, 10 nhạc công) đã hoàn thành xuất sắc chương trình học và sẽ được tuyển thẳng vào làm việc tại Nhà hát.

Các em sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển tài năng như chỗ ở, tham gia các hoạt động biểu diễn của Nhà hát để tăng thêm thu nhập...

Đây sẽ là lực lượng bổ sung và kế cận lớp diễn viên, nhạc công của Nhà hát, một vấn đề rất đáng lo ngại của bộ môn nghệ thuật truyền thống này trước sự thờ ơ và thiếu quan tâm của người dân, nhất là giới trẻ.

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam, nghệ thuật tuồng Việt Nam đang đứng trước nhiều khó khăn trong bối cảnh bùng nổ các loại hình nghệ thuật. Trong đó, việc đào tạo đội ngũ nghệ sĩ trẻ cho sân khấu truyền thống nói chung, nghệ thuật tuồng nói riêng gặp nhiều nan giải.

Trong khi đó, lớp diễn viên của Nhà hát mới năm lại thêm một tuổi, rất cần có thể hệ kế cận để trao truyền. Do vậy, với sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự án đào tạo nguồn nhân lực Nhà hát Tuồng Việt Nam được triển khai và hoàn thành mang nhiều ý nghĩa thiết thực.

Tại buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp 19/8, lớp diễn viên mới của Nhà hát Tuồng Việt Nam sẽ biểu diễn các trích đoạn tuồng mẫu mực, chương trình hòa tấu nhạc tấu phẩm..., đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả giữa dàn nhạc và diễn viên trong các vở diễn như Nữ tướng Đào Tam Xuân, Nghêu - Sò - Ốc - Hến...

THU THỦY

## ĐẢNG BỘ PETROLIMEX THÁI BÌNH

# Lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Những năm qua, Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Thái Bình (Petrolimex Thái Bình) đã vượt qua khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Thái Bình cho biết: Được thành lập từ năm 1968, đến nay đơn vị luôn giữ vững và khẳng định thương hiệu Petrolimex trên địa bàn tỉnh. Công ty hiện có 28 cửa hàng, 6 chi bộ với 80 đảng viên, chiếm trên 50% tổng số lao động của Công ty. Do đảng viên phần lớn là công nhân nên hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn phát huy được tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Để điều hành công việc của Công ty được thuận lợi, Đảng ủy đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên sinh hoạt tại các chi bộ đồng thời giữ chức Bí thư chi bộ. Hàng tháng, các chi bộ đều tổ chức họp đánh giá toàn diện các mặt hoạt động, trong đó chú



Trước khi bơm xăng, nhân viên bán hàng yêu cầu khách nhìn màn hình xác nhận cột bơm đang ở số 0.

trọng việc lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, phân tích những thuận lợi, khó khăn để đề ra biện pháp thực hiện. Bà Phạm Thị Liên, Bí thư Chi bộ số 3 cho biết: Chi bộ đã chủ động nâng

cao năng lực lãnh đạo, nắm bắt, vận dụng các phương thức của Công ty, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động cũng như bảo đảm an toàn

về mọi mặt như an toàn tiến hàng, công nợ, công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ, phòng, chống lụt, bão. Hàng tháng, ngoài phân tích hoạt động kinh doanh

của từng cửa hàng để rút kinh nghiệm, Chi bộ còn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, chăm lo đời sống người lao động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để xảy ra mất đoàn kết cũng như đơn từ khiếu nại, tố cáo.

Ông Nguyễn Quyết Thắng cho biết thêm: Đảng ủy xác định nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh phải đặt lên hàng đầu nên kế hoạch thực hiện được chia theo tháng, theo quý để giao nhiệm vụ cho từng đơn vị, từng bộ phận làm việc đạt hiệu quả. Hàng tháng, Đảng ủy tiến hành đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện và coi đây là một trong những căn cứ để xét mức lương. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đề ra các biện pháp về phương thức bán hàng, khai thác tối đa năng lực cơ sở vật chất và con người, tiến hành xét khen thưởng, động viên kịp thời người lao động. Nhờ vậy, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty luôn có ý thức cao trong làm việc. Bình quân mỗi năm Công ty bán trên 80.000m<sup>3</sup> xăng dầu với tổng doanh thu trên 1.300 tỷ đồng. Đặc biệt, Đảng ủy luôn chú trọng việc giữ gìn

thương hiệu bởi Petrolimex là đơn vị có thương hiệu mạnh, chiếm khoảng 52% thị phần toàn quốc và là đơn vị duy nhất cấp hàng cho 43 công ty xăng dầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Công ty đã thực hiện nghiêm túc tổ chức sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng hàng hóa, văn minh thương mại. Ngay tại các khu vực bán hàng, Công ty đều có số điện thoại đường dây nóng đồng thời nhân viên bán hàng phải thực hiện theo quy trình chuẩn từ khâu mời khách vào đúng vị trí đổ xăng tới thao tác bán hàng. Ngoài ra, trong giao dịch mua bán đều áp dụng công nghệ thông tin, ghi nhận từng mã bán hàng thông qua hệ thống điện tử.

Thời gian tới, Petrolimex Thái Bình tiếp tục đưa ra các giải pháp phát triển đa ngành nghề, phát huy triệt để lợi thế sản phẩm của ngành để hiện thực hóa các chủ trương của Tập đoàn. Năm 2018, ngoài việc mở rộng thêm mạng lưới bán lẻ xăng dầu, Công ty phấn đấu bán 87.000m<sup>3</sup> xăng dầu, 1.150 tấn gas, 261 tấn dầu nhờn với doanh thu khoảng 1.400 tỷ đồng.

Tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, anh Nguyễn Văn Thanh vừa đưa con trai mới bị chó nuôi của nhà hàng xóm cắn đến để được bác sĩ tư vấn. Anh Thanh cho biết, con trai anh hàng ngày vẫn sang hàng xóm chơi. Bình thường con chó nhà hàng xóm rất thân thiện, không sủa, không cắn vì con anh không phải người lạ. Song không hiểu sao hôm qua nó lại đuổi và cắn vào bắp chân. Cũng may cháu mặc quần dài và đây nên vết chó cắn chỉ làm bầm tím, chảy xước da mà không chảy máu. Song thời gian gần đây, nghe thông tin từ ngành Y tế và các phương tiện truyền thông có nhiều trường hợp bị chó cắn nhưng chủ quan không đi tiêm phòng bệnh dại dẫn đến phát bệnh và tử vong. Vì vậy, anh rất lo lắng, sau khi xử lý sát khuẩn vết thương anh đưa con đến Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để được các bác sĩ tư vấn, nếu cần thì tiêm

# Không chủ quan với bệnh dại

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, lây từ động vật sang người, chủ yếu qua các vết cắn, cào, liếm vào vết thương, bởi động vật mang vi rút dại. Người bị động vật mang vi rút dại cắn nếu không được điều trị dự phòng kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao.

phòng cho yên tâm. Bác sĩ Phạm Hữu Thắng, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc-xin, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Theo số liệu của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế), năm 2017, cả nước có 74 người chết do bệnh dại, hơn 500.000 người phải đi tiêm phòng, trong đó 85% do chó cắn, tăng 21% so với năm 2016. Tại Thái Bình, năm 2016 số người trong tỉnh bị động vật cắn nghi mắc bệnh dại phải đi tiêm phòng là 413 người, năm 2017 là 700 người. Đặc biệt, năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã có 1 trường hợp người dân ở xã Chương

Dương (Đông Hưng) bị chó cắn song chủ quan không đi tiêm phòng. 5 tuần sau khi bị chó cắn, người bệnh phát bệnh dại, dù đã được đưa đi bệnh viện cứu chữa nhưng vẫn tử vong. Sau các đợt tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh dại trên địa bàn tỉnh, người dân cũng đã ý thức hơn trong việc phòng, chống bệnh dại. Nhiều chủ vật nuôi đã chủ động phối hợp với cán bộ thú y tiêm phòng dại cho vật nuôi. Khi chăn thả vật nuôi, mèo cắn cũng đã chủ động đến các cơ sở y tế để được xử lý vết thương, tư vấn và điung trị dự phòng kịp thời, đúng cách. Từ đầu năm 2018

đến nay, trung bình mỗi tháng Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đón tiếp khoảng 80 người bị chó, mèo cắn đến khám, tư vấn và tiêm phòng dại. Số người chủ động đến khám khi bị chó, mèo cắn đã tăng hơn nhiều so với những năm trước. Bác sĩ Phạm Hữu Thắng cũng cho biết: Các biểu hiện lâm sàng của bệnh dại trên người là sợ nước, sợ gió, cơ giật, liệt. Do bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi đã lên cơn dại tỷ lệ tử vong gần như 100% đối với cả người và động vật. Tuy bệnh dại là bệnh nguy hiểm song đã có vắc-xin và huyết thanh phòng bệnh. Tiêm vắc-xin dại cho

cả người và động vật, chủ yếu là chó, mèo là biện pháp hiệu quả để phòng, chống bệnh dại. Bác sĩ khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, người dân không nên chủ quan, cần kịp thời xử lý ngay tại chỗ như rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc, dội nước sạch nhiều lần, tiếp tục rửa vết thương bằng cồn, rượu, bôi chất sát khuẩn, hạn chế làm dập nát làm vết thương rộng hơn và không được băng kín vết thương. Sau đó đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được bác sĩ xử lý, tư vấn. Tùy từng trường hợp sẽ chỉ định tiêm phòng dại kịp thời. Người bị chó, mèo cắn và chủ vật nuôi cũng cần tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của chó, mèo trong vòng 15 ngày kể từ ngày bị cắn. Nếu con vật có biểu hiện bất thường như bị bệnh ốm, bỏ đi mất tích không theo dõi được hoặc chết thì thông báo ngay cho cơ sở tiêm phòng dại để được tư vấn. Trường hợp người bị

chó, mèo hoang cắn cũng cần đến cơ sở y tế ngay để tiêm phòng bệnh dại...

Nuôi chó, mèo là một thú vui, sở thích của nhiều người. Song để phòng, chống bệnh dại ở vật nuôi và tránh lây truyền sang người, người nuôi chó, mèo cần ý thức tiêm phòng bệnh dại định kỳ cho vật nuôi theo đúng khuyến cáo

của ngành thú y. Đặc biệt, các hộ nuôi chó, mèo cần giữ vật nuôi trong khuôn viên gia đình, không thả rong chó, mèo ở nơi công cộng. Chó ra đường phải được đeo rọ mõm, mọi người nhất là trẻ em không nên đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo tránh bị chúng tấn công. Các ngành, các địa phương cần đẩy mạnh

tuyên truyền, giúp người dân hiểu hơn về dấu hiệu bệnh dại, những quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh dại. Đồng thời, tích cực tham gia công tác phòng, chống bệnh dại nhằm sớm loại trừ bệnh dại ra khỏi đời sống cộng đồng.

HA DUNG



Bác sĩ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh khám tư vấn cho một trường hợp trẻ bị chó cắn.